

กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวลเชียงราย กับ กลุ่มอนุรักษ์คนฮักท้องถิ่นชุมชนสี่เหลี่ยม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

การรวมตัว	มีการรวมตัวกันของกลุ่มชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์คนฮักท้องถิ่นชุมชนสี่เหลี่ยม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย กลุ่มเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน รวมทั้งนักศึกษาซึ่งมาจากสถาบัน ต่างๆ เช่น กลุ่มแสงดาว ม.แม่ฟ้าหลวง กลุ่มดอกหญ้าอาสา กลุ่มนกเสรีเพื่อโรงเรียนในชนบท ม.แม่โจ้ กลุ่มพริกแดง ม.เชียงใหม่ กลุ่มลูกชาวบ้าน ม.บูรพา กลุ่มดาวดิน ม.ขอนแก่น กลุ่มระบายฝัน ม.นเรศวร เครือข่ายนักศึกษา 4 ภาค และกลุ่มกระบือหวงถิ่นดอยเต่าเชียงใหม่ รวมตัวกันเพื่อรณรงค์ต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย ของ บริษัท พลังงานสะอาดดี 2 จำกัด
คู่กรณี	บริษัท พลังงานสะอาดดี 2 จำกัด
ปีที่เกิดเหตุการณ์	พ.ศ. 2554
ประเด็นเคลื่อนไหว	1. ส่งผลกระทบต่อสิทธิชุมชนของชาวบ้าน 2. กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการ	1. ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์คนฮักท้องถิ่นชุมชนสี่เหลี่ยม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย นำโดยนายวิวัฒน์ เขตขำนิ และนางสุพรรณิ แสงอรุณ พร้อมทนายความเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนเข้ายื่นหลักฐาน ต่อศาลปกครองเชียงใหม่ เพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลของ บริษัท พลังงานสะอาดดี 2 และขอให้มีคำสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราวเพื่อให้โรงงานหยุดก่อสร้างระหว่างการพิจารณาคดี (23 พฤษภาคม 2554) 2. เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน แกลงโรงไฟฟ้าชีวมวลสร้างความขัดแย้งระหว่างชุมชนเกิดปัญหา การแย่งชิงทรัพยากรน้ำจากภาคเกษตร ปัญหาฝุ่นละออง มลพิษทางอากาศที่ก่อผลกระทบต่อสุขภาพ และผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและทรัพยากรในชุมชน (23 พฤษภาคม 2554) 3. ชาวบ้านถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจาก บริษัท พลังงานสะอาดดี 2 จำกัด ผู้ดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้า ในฐานความผิดละเมิดและเรียกค่าเสียหาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จากการคัดค้าน การดำเนินโครงการของชาวบ้านในวันที่ 30 สิงหาคม 2553 (5 กรกฎาคม 2554) 4. ศาลปกครองเชียงใหม่ได้ไต่สวนคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดย ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีมีมูลด้วยเหตุผลหลายประการ คือ ในการขออนุญาตใบอนุญาตฯ ได้ใช้หนังสือ ความเห็นชอบให้จัดตั้งโรงงานของนาย อบต. เวียงเหนือ ฉบับลงวันที่ 20 มกราคม 2552 โดยหนังสือ ฉบับดังกล่าวไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภา อบต.เวียงเหนือ (8 กรกฎาคม 2554) 5. นางรัตนา คำปี สมาชิก อบจ. เชียงราย แกนนำพาชาวบ้านจากพื้นที่ ตำบลผางาม และ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จำนวนประมาณ 500 คน รวมตัวกันที่ สนามโรงเรียนบ้านดอนศิลาผางาม บ้านร่องคือ ตำบลผางาม เพื่อต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและเรียกร้องให้ย้ายนายประเวช เวชชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนศิลาผางาม รวมทั้งขอให้ปลดนายเวช มัชวาน กำนัน ตำบลผางาม โดยอ้างว่า

เป็นผู้สนับสนุนให้มีการก่อสร้างด้วย อีกทั้งยื่นหนังสือต่อนายเรืองศักดิ์ โฆษะครรชิต อุตสาหกรรม จังหวัด เชียงราย และนายสมชัย หทยะตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเรียกร้องไม่ให้มีการต่อใบอนุญาตเพื่อ การก่อสร้างโรงงาน (15 สิงหาคม 2554)

6. ศาลปกครองเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งก่อนการพิพากษา ตามที่ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์คนฮักท้องถิ่น จังหวัด เชียงราย ยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งและการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวต่อศาล โดยสั่งให้ทุเลาการ บังคับตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานออกให้กับ บริษัท พลังงานสะอาดดี 2 ผลของคำสั่งดังกล่าวทำให้ บริษัท พลังงานสะอาดดี 2 จำต้องหยุดการดำเนินการ ก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวล จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น (29 สิงหาคม 2554)

7. กลุ่มชาวบ้านจาก ตำบลนางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรายเรียกร้องผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้ความเป็นธรรมกับนายสิงห์ทอง พุทธจันทร์ แกนนำด้านโรงไฟฟ้าชีวมวล ที่ถูกยิงเสียชีวิต (13 กันยายน 2554)

8. นักศึกษาหลากหลายสถาบันจากทั่วประเทศ รวมตัวเคลื่อนไหวณรงค์ต่อต้านนายทุนตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล ในชนบทซึ่งต้องให้ชุมชนจัดการเอง หลังชาวบ้านเชียงรายถูกนายทุนโรงไฟฟ้าฟ่อง (23 ธันวาคม 2554)

9. วันที่ 24 - 25 ม.ค. 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพิจารณาคดีที่ 8 ศาลจังหวัดเชียงรายนัดสืบพยาน โจทก์ คดีชาวบ้าน ตำบลเวียงเหนือ ถูกฟ้องละเมิดเรียกค่าเสียหาย 1,120,000 บาทกรณีคัดค้านการ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลของ บ.พลังงานสะอาดดี 2 และศาลนัดสืบพยานจำเลยในวันที่ 26 - 27 ม.ค. 2555 (24 ม.ค. 2555)

ผลลัพธ์/สถานการณ์ปัจจุบัน

ศาลปกครองเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งก่อนการพิพากษา ให้ บริษัท พลังงานสะอาดดี 2 จำกัด ต้องหยุดการดำเนินการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวล จนกว่าศาลจะมีคำ พิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น

แหล่งอ้างอิง

prachatai.com/prachatai3.info/prachatai.com/matichon.co.th/

bangkokbiznews.com/manager.co.th/prachatai3.info (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2555)

การจัดลำดับตามขั้นตอนของ four stage of social movements

